



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๙๗ หรือโทร. ๑๕๔๔)  
ที่ กท ๐๕๐๒/ ๐๖๖๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจตจอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง”

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

ตามที่กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตัวชี้วัดเจตจอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในองค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง” โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมือง ผ่านการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เป็นกิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นั้น

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง” ดังนี้

๑. จัดประชุมหรือแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ทั้ง ๖ กลุ่มเขต เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๒. มีหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ซึ่งลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดให้เครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการควรเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น โดยกำหนดให้ส่งแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (แบบ P1) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้แก่ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และชี้แจงแนวทางให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทราบ ในการประชุมสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยแจ้งให้ทราบว่า กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ (แบบ P1) จากกลุ่มเขต จำนวน ๓ กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ และกลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ โดยได้ประสานขอความร่วมมือกองยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในการดำเนินการตามตัวชี้วัดรวมทั้งติดตามและผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขตที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปแนวทางและปฏิทินการดำเนินการที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓๒ ประธานติดตามให้กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพกลาง และกลุ่มกรุงเทพตะวันออก เร่งจัดส่งแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ (แบบ P1) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๘๘๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ๓ กลุ่มเขตที่ยังไม่ได้ส่งแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ (แบบ P1) ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ส่งแบบ P1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดได้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมฯ และจัดส่งแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ (แบบ P1) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตลาดกระบัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๕๓๐๑/๔๔๖๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในความรับผิดชอบต่อไป

*all*

(นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณะ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	จำนวนประเด็นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กทม.๒๕๓๕ ที่ได้รับการผลักดันโดยกลุ่มประชาคม/เครือข่าย พลเมือง	สำนักงานเขตละ ๑ ประเด็นเรื่อง	สยป.

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาคม/เครือข่ายพลเมืองในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กทม. ๒๕๓๕ (ม.๕.๕.๑.๑)	๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง (กยบ.)	นิยาม ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาคมสำเร็จใน การผลักดันให้ประชาชนระดับกลุ่มเขตนำ ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุม เครือข่ายมากำหนดแผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ (Achievement) เป็นรูปธรรม	โครงการสนับสนุนให้เครือข่าย ประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมือง (กยบ. กยม. กยด. กยภ. และ กยค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)
		คำเป้าหมาย ระดับ ๕	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<p>วิธีคำนวณ ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (โดยผลสำเร็จระดับ ๕ คือ แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่าย ประชาสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม)</p> <p>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ๑. ประเด็นสำคัญที่ได้จากเครือข่าย ประชาสังคม ๒. แผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มเขต ๓. แผนงาน/โครงการที่ได้รับการคัดเลือก นำไปสู่การปฏิบัติ</p>	

ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง”

การวัดผลการดำเนินงาน			
ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ระดับความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมนำไปสู่การปฏิบัติ และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	๑๐
๔	ร้อยละ ๙๐	มีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการจากเครือข่ายประชาสังคมเพื่อผลักดัน ให้ไปสู่การปฏิบัติ (ริเริ่ม) อย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ	๙
๓	ร้อยละ ๘๐	มีการกำหนดแผนงาน/โครงการจากเครือข่ายประชาสังคมทั้ง ๖ กลุ่มเขต	๘
๒	ร้อยละ ๗๐	มีการกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาเมืองจากเครือข่ายประชาสังคม ทั้ง ๖ กลุ่มเขต	๗
๑	ร้อยละ ๖๐	มีเครือข่ายประชาสังคมระดับกลุ่มเขตทั้ง ๖ กลุ่มเขต	๖

ปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ขั้นตอน/กิจกรรม
๑	มี.ค. ๒๕๖๔	ให้กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตจัดทำทะเบียนบัญชีประชาสังคมของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยพิจารณาคัดเลือกประชาสังคมฯ จากทะเบียนบัญชีประชาคมเขตที่ได้จัดทำไว้ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือจากเครือข่ายประชาสังคมอื่น ๆ ในพื้นที่
๒	๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔	เครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ประชุมหารือเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
๓	๓ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔	จัดทำแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยพิจารณาดำเนินการจากภารกิจที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต พิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อยกลุ่มเขตละ ๑ โครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแบบ P1
๔	๑๗ พ.ค. - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔	ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายประชาสังคมที่กำหนดขึ้นให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทราบ
๕	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔	กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประกอบด้วย ๑. ทะเบียนบัญชีประชาสังคมของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ๒. รายงานการประชุมของเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ในการกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต ๓. แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแบบ P1 ๔. สำเนารายงานผลการดำเนินงานเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทราบ
๖	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลติดตามประเมินผลการดำเนินการรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร